

ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI THA THỨ

GOSPEL **316**

“Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khóa lấp những tội lỗi mình!”

Thánh Thi 32:1

Những điều sai trái chúng ta làm (mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi) khiến chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được Ngài tha thứ để có thể trở lại trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài ... và để sẵn sàng cho cõi đời đời. Theo quan điểm Kinh Thánh, sự tha thứ không phải là Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi của chúng ta và xóa bỏ hình phạt đời đời đối với những tội lỗi đó. Không, án phạt dành cho tội lỗi phải được thi hành. Tin tốt lành (Tin Mừng) là Đức Chúa Giê-xu [Đấng Thần Nhân vô tội] đã chịu án phạt đó thay cho bạn bằng huyết của Ngài khi chết trên Thập Tự Giá. Hay nói cách khác là Ngài đã đứng vào chỗ của bạn. Đức Chúa Giê-xu đã trở thành vật thế mạng thay cho bạn. Nhưng như vậy là chưa đủ. Việc trả giá đó cần được tính cho bạn ... được ghi nhận là của bạn. Câu hỏi quan trọng là: Điều đó xảy ra như thế nào? Nó xảy ra khi bạn ăn năn (từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Đức Chúa Trời) và tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới được Đức Chúa Trời tha thứ.

VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA ... SỰ PHÂN CÁCH

“Vi mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 3:23

“Nhưng ấy là vì tội lỗi các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Đức Chúa Trời; Những tội lỗi các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa.” Ê-sai 59:2

“Ngài sẽ đoán phạt những kẻ không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Mừng của Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Những kẻ ấy sẽ lãnh lấy án phạt bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa và khỏi vinh hiển của quyền năng Ngài.” 2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:8-9

“Vi tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Rô-ma 6:23

“Trong khi chúng ta còn hoàn toàn bất lực, đến đúng thời điểm Đấng Christ đã chết thay cho người có tội.” Rô-ma 5:6

GIẢI PHÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ... SỰ HOÁN ĐỔI

“Vi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.” Giăng 3:16

“Tình yêu ấy thể hiện qua điều này: không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài [làm lễ vật hiến tế] chuộc tội chúng ta.” 1 Giăng 4:10

“Còn Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” Rô-ma 5:8

“Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính.” 1 Phi-rơ 2:24

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài [Đức Chúa Giê-xu], Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài.” Giăng 1:12



CON ĐƯỜNG ĐỂ BẠN ĐƯỢC THA THỨ ... TIN ĐỨC CHÚA GIÊ-XU

“Tất cả các vị tiên tri đều đã làm chứng về Ngài [Đức Chúa Giê-xu] rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ danh Ngài,” Công Vụ 10:43. “Vi nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào,” Ê-phê-sô 2:8-9. Bạn phải tin vào (chứ không chỉ tin về) Đức Chúa Giê-xu bằng cách ăn năn ... Điều đó có nghĩa là bạn cần đặt đức tin vào Đức Chúa Giê-xu. Lời cầu nguyện sau đây là cách để bạn thể hiện đức tin đó. Đây không phải là một lời thề hay một câu thần chú. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này nếu đó thực sự là điều lòng bạn mong muốn.

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời!

Con thừa nhận nhu cầu của mình ... con là người có tội.

Con xin ăn năn ... từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Ngài.

Con tin Đức Chúa Giê-xu ... là Đức Chúa Trời, Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho con.

Con xin mời Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của con.

A-men

Đức Chúa Giê-xu đã trả án phạt dành cho tội lỗi thay cho bạn. Bằng cách đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, sự trả giá của Ngài đối với tội lỗi đã trở thành sự trả giá của bạn.

Giờ đây, bạn đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng bạn được an ninh hoàn toàn trong cõi đời đời, Giăng 3:16.

“Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khóa lấp những tội lỗi mình!” Thánh Thi 32:1

Các bản PDF miễn phí của bài chia sẻ *Được Đức Chúa Trời Tha Thứ* với nhiều ngôn ngữ khác nhau được trích từ Gospel316.org.

Nếu bạn đã chân thành cầu nguyện lời cầu nguyện trên, bạn đã được Đức Chúa Trời tha thứ và được an ninh trong Ngài đời đời mãi mãi. Sự chết hy sinh của Đức Chúa Giê-xu đã đem lại sự tha thứ cho bạn. Đức Chúa Trời hứa rằng giờ đây bạn có sự sống đời đời ngay ở trong cõi đời này ... bạn sẽ không phải chịu sự phán xét nữa ... và bạn đã vượt qua sự chết mà vào sự sống, Giăng 5:24. Bạn hoàn toàn được an ninh vì không ai có thể cướp bạn ra khỏi cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài đang nắm giữ bạn chứ không phải bạn đang nắm giữ Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán: *"Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai sẽ cướp chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban những chiến ấy cho Ta. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha,"* Giăng 10:28-29.

Nếu bạn chưa sẵn sàng để cầu nguyện lời cầu nguyện trên, hãy xem nó là ưu tiên hàng đầu của bạn. Quyết định của bạn có ý nghĩa quan trọng và hậu quả đời đời. Sau khi chết, người ta sẽ không còn có cơ hội nào nữa, *"Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét,"* Hê-bơ-rơ 9:27. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp, ngăn trở bạn quyết định đến với Chúa, hãy trò chuyện với người đã gửi tặng bạn tài liệu này.

Minh Họa Và Định Nghĩa

Sự Tha Thứ.

Sự tha thứ: Sự tha thứ theo quan điểm Kinh Thánh đòi hỏi phải có sự trả giá đối với án phạt dành cho tội lỗi. Án phạt dành cho tội lỗi là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Sự tha thứ theo quan điểm Kinh Thánh là sự hoán đổi tội lỗi và hình phạt dành cho tội lỗi từ bạn sang Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của chúng ta và hình phạt dành cho chúng lên Đức Chúa Giê-xu vô tội. Và sau đó, Đức Chúa Trời ban sự công chính của Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta. Nó giống như là có hai cuốn sách trên Thiên Đàng. Cuốn thứ nhất, là hồ sơ của bạn, được đánh dấu mỗi khi bạn làm một điều gì đó sai trái. Các trang của nó đầy vết đánh dấu. Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng một số điều chúng ta đã làm là tội lỗi (tội vi phạm) và một số điều chúng ta bỏ qua, không làm, cũng là tội lỗi (tội thiếu sót). Ngay cả một số suy nghĩ của chúng ta cũng có thể là tội lỗi. Nếu một ngày chúng ta phạm trung bình ba tội, thì số tội lỗi của chúng ta trong một năm đã lên tới cả nghìn. Nếu tính cả cuộc đời thì con số đó thật quá nhiều. Còn cuốn sách kia là hồ sơ ghi chép về Đức Chúa Giê-xu vô tội. Các trang giấy trong đó đều sạch sẽ, trắng tinh. Khi bạn tin nhận Đức Chúa Giê-xu, điều đó giống như bìa của hai cuốn sách được hoán đổi cho nhau. Giờ đây, cuốn sách ghi tên bạn sẽ hoàn toàn sạch sẽ, không tì tích. Tội lỗi và án phạt dành cho tội lỗi của bạn không còn nữa.

Giải Pháp Thực Sự.

Đức Chúa Giê-xu phán: *"Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta,"* Giăng 14:6. Giải pháp của Kinh Thánh cho vấn đề chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi là giải pháp duy nhất. Các tôn giáo khác đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với tội lỗi của mình trong cõi đời đời với hy vọng rằng nếu ở đó có một vị thần nào đó thì họ sẽ bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Giải pháp của Đức Chúa Giê-xu là độc nhất, trong đó tội lỗi của chúng ta hoàn toàn được tha ... Chúng ta hoàn toàn được sạch tội. Và rồi, chúng ta có thể đối diện với Đức Chúa Trời và cõi đời đời khi tội lỗi đã hoàn toàn được tẩy sạch vì chúng đã được chuyển sang Đức Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: *"Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời, hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu,"* Công Vụ 4:12. Sứ đồ Phao-lô đã viết: *"Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ, một người, Đấng đã hiển chính Ngài làm giá chuộc mọi người, một sự kiện được xác chứng là đã xảy ra đúng thời điểm,"* 1 Ti-mô-thê 2:5-6. Giải pháp của Đức Chúa Giê-xu là giải pháp thực sự.

Tin Đức Chúa Giê-xu.

Tin Đức Chúa Giê-xu không chỉ là *tin* về Ngài. Hãy thử hình dung cảnh tượng bạn đang ở trên một chuyến bay và máy bay đang bay qua những ngọn núi cao thì đột nhiên động cơ gặp trục trặc và phát ra những âm thanh bất thường. Máy bay lao xuống với nguy cơ bốc cháy và nổ tan tành. Phi công hướng dẫn mọi người buộc dù vào người và thoát ra qua cửa máy bay. Bạn đã biết về những chiếc dù. Bạn đã từng nhìn thấy chúng trên truyền hình. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Bước ra khỏi cửa máy bay đòi hỏi bạn không chỉ *tin* về chiếc dù ... mà còn phải *tin* vào chiếc dù đó nữa. Giờ đây, hành trang của một người leo núi thông thường sẽ không có tác dụng. Để sống sót bạn phải có chiếc dù đúng loại. Bước ra khỏi cửa máy bay mà không có được chiếc dù đó, chắc chắn bạn sẽ chết. Việc nhảy dù lúc này đòi hỏi bạn phải hoàn toàn dựa vào đức tin. Bạn có thể vẫn còn nghi ngại ... nhưng để sống sót bạn phải hoàn toàn tin cậy vào chiếc dù của mình. Đức Chúa Giê-xu chính là chiếc dù đời đời đích thực. Hãy bước ra bởi đức tin. Hãy tin cậy Ngài!

Hướng dẫn in. Nên in hai mặt. In màu hoặc đen trắng.

Được Đức Chúa Trời Tha Thứ © 2024 do "Acts One Eight" xuất bản và được trích từ www.Gospel316.org. Bạn có thể tự do in, sao chép, đăng, hoặc nhân tin nguyên văn sứ điệp, với điều kiện phải đính kèm đầy đủ lời tuyên bố trên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm tên hoặc biểu tượng của mục vụ hay hội thánh của bạn. "Acts One Eight" chỉ dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Mục vụ này có mặt là để giúp mọi người được biết với Đức Chúa Giê-xu Christ, đặt đức tin nơi Ngài, và sau đó tăng trưởng để trở thành môn đồ của Ngài. Dịch vụ dịch thuật cho các phiên bản không phải là tiếng Anh được cung cấp bởi www.ChristianLingua.com. Các trích dẫn Kinh Thánh trong phiên bản gốc tiếng Anh được trích từ bản New American Standard Bible (NASB). Các trích dẫn Kinh Thánh trong phiên bản này là từ "BẢN DỊCH 2011 (BD2011)".

